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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
วันอังคาร ที ่20 กันยายน พ.ศ.2565  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
******************************** 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายณัฏฐพล  รินแก้ว ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น ณัฏฐพล  รินแก้ว 
2 นายเอกภาค  จันทรา รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น   เอกภาค  จันทรา 
3 นายพิจิตร  บัวผัน เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น พิจิตร  บัวผัน 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นายกลั่นกอง  เชื้อคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 นายกลั่นกอง  เชื้อคำ 
6 นายสุทธิพร   สุภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สุทธิพร   สุภา 
7 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
8 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 
9 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 

10 นายสุรพัศ  วรรณะศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สุรพัศ  วรรณะศรี 
11 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
12 นายประสงค ์ สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประสงค ์ สุก๋า 
13 นายยิ่งยง  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ยิ่งยง  จำรัสคีรีไพร 
14 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
15 นายชนะกิจ  อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑5 ชนะกิจ  อัคคเดชไพบูลย์ 

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญทา  จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น บุญทา  จันทรา 
2 นายสวัสดิ์  สุกิน เลขานุการนายก อบต.ม่อนปิ่น สวัสดิ์  สุกิน 
3 นายวรเชษฐ์  เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วรเชษฐ์  เดชพงษ์วรานนท์ 
4 นางสาววรัญญา  เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด วรัญญา  เปาริบุตร 
5 นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์  ศรีสนอง 
6 นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ 
7 นายเกรียงไกร  ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เกรียงไกร  ทิพเนตร 
8 นางอรุณี  เปาะนาค หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี อรุณี  เปาะนาค 
8 นายประสงค์  เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทน

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ประสงค์  เจริญดี 

    
    

 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 

   นายพิจิตร  บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้มาประชุมที ่ได ้ลงชื ่อไว ้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 15 ท่าน  

ตอนนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าห้อง
ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้  ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำที่นั่ง) 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดีคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัย วิสามัญ 
ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537            
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตาม ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ขอ
อนุญาตนายอำเภอฝางเพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 12-26 กันยายน 
พ.ศ.2565 และได้หนังสือจากอำเภอฝาง ชม 0023.15/4190 ลงวันที ่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 เรื ่อง                   
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เรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และได้นัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซ่ึงมีญัตติที่ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะต้องให้การพิจารณาอยู่หลายเรื่องด้วยกัน เมื่อได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจดู
รวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม  
จำนวน 15 ท่าน  
 ดังนั ้น ในการประชุมครั ้งนี ้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว                                                       
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ข้อ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม พ.ศ.2565 เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาต 

เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 
(แขวงทางหลวงเชียงใหม่) 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 (แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่ที่ 3) เรียนเชิญตัวแทนแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 

นายประสงค์  เจริญดี,หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทนแขวงทาง 
หลวงเชียงใหม่ที่ 3  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายประสงค์  เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ ซึ่งวันนี้ทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่
ที่ 3 ในการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
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ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 เนื่องด้วยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 
3 ได้ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
และบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดีตลอดฤดูกาล จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ที่ทางหลวงสายดังกล่าวก่อสร้างในเขตพื้นที่การปกครอง เพื่อนำผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไป
ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ.2563 
 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้พิจารณาเพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1249 สาย แม่งอน-หนองเต่า ในพื้นที่อำเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 36 กิโลเมตร ตามแบบคำขอใช้พื ้นที ่ป่า ตามพระราชบัญญัติที ่ 54 ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ ทุกแขวงการทางที่มีถนนตัดผ่านทางเข้าพื้นที่ของเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานจะต้องขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ซึ่งเส้นทางนี้จะผ่านอยู่ 2 ตำบล ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ในช่วงของเขตรับผิดชอบของตำบลม่อนปิ่นจะผ่านเขตอุทยาน
และป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตของกรมป่าไม้ก็จะต้องขออนุญาตขอความเห็นชอบว่าขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของป่าไม้ซึ่ง
อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และจะต้องขอมติเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นในครั้งนี้ เพราะเส้นทางนี้ที่ขออนุญาตไว้เพ่ือจะได้บำรุงรักษา เช่น การตัดหญ้า ซ่อมแซมผิวทาง 
เป็นต้น ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 (แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่) มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ฯ เรียนเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

นายสวัสดิ์  สุกิน ,เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายสวัสดิ์  สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตสอบถามทางหัวหน้าหมวด
ทางหลวง ฯ ว่าในเขตรับผิดชอบที่ได้ชี้แจงมาข้างต้นนี้ถึงสะพานห้วยข้าวเหลาหรือไม่ครับ จะขอฝากในเรื่องของ
ข้างทางจะมีหญ้าที่ข้ึนรกมาก ขอฝากช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญหัวหน้าหมวดทางหลวง ฯ 

นายประสงค์  เจริญดี,หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทนแขวงทาง 
หลวงเชียงใหม่ที่ 3  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายประสงค์  เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ ในเขตรับผิดชอบจะสิ้นสุดตรงที่ป้ายบอกทาง 
จะเขียนว่าเขตรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทที่ 3 และอีกป้ายจะเขียนว่าเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องของการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางจะรับไปพิจารณาและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
ต่อไป 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ขออนุญาตสอบถาม
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แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนได้มีการร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลกับทางหมู่บ้านในการร่วมกันพัฒนาบริเวณสองข้างทางในฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการ
พัฒนา ซึ่งกระผมได้ทำการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านและทางหัวหน้าโครงการหลวงอ่างขางว่าเส้นทางตรงนั้นอยู่ ใน
เขตรับผิดชอบของหน่วยงานใด และอีกเรื่องหนึ่งอยากจะให้แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 ได้เข้ามาดูแล ให้ด้วยและ
ทางชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาในเรื่องการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางนี้ด้วย อยากให้ตัดหญ้า
ปีละ 2-3 ครั้ง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาติที่เกิด
ดินสไลด์ ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วนด้วยครับ เพราะว่าชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการ
เดินทาง ขอบคุณครับ 
    นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญหัวหน้าหมวดทางหลวง ฯ 

นายประสงค์  เจริญดี,หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทนแขวงทาง 
หลวงเชียงใหม่ที่ 3  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายประสงค์  เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ ในเรื่องของการเกิดดินสไลด์ ต้องรายงานว่าทาง
แขวงทางหลวงชนบทมีเครื่องจักรอยู่เครื่องเดียว และในช่วงที่เกิดภัยพิบัติจากพายุมู่หลานเกิดดินสไลด์เยอะมาก 
แทบจะทุกหมวดการทาง ซึ่งแต่ละที่นั้นได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายที่หนักมาก จะขอประสานกับทางทหาร
ว่าขอปิดเส้นทางนี้ไว้ก่อนได้หรือไม่ เพราะว่าเครื่องจักรของเรานั้นไม่เพียงพอ ขออนุญาตชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 (แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่) ตามที่ทางหัวหน้าหมวดทางหลวง ฯ ได้ชี้แจงแล้วว่าเขตรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 
3 จะอยู่ในบ้านขอบด้งและบ้านนอแล ในการที่จะเข้าไปดำเนินการจัดการในตรงนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อที่จะใช้ประกอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อน
ได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 เรียนเชิญท่านสุทธิพร  สุภา 

นายสุทธิพร  สุภา ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายสุทธิพร  สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ต้องขอขอบคุณที่ได้เล็งเห็น
ความสำคัญในเส้นทางเส้นนี้ และช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ 
เพื่อพี่น้องชาวบ้านทางบนดอยได้ขึ้นลงในเส้นทางนี้จะง่ายและจะใกล้ว่าเส้นทางแม่งอน ที่ได้มาดูแลในเรื่องของ
พัฒนาถนนหนทาง และแก้ไขในเรื่องของหญ้าสองข้างทางและปัญหาในเรื่องของดินสไลด์ ต้องขอขอบคุณมา ณ 
ที่นี้ด้วยครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 (แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอมติเห็นชอบจากสภาครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 (แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่) 

 ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    1 เสียง 

5.2.   ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ  
2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภา ชี้แจงในระเบียบวาระที่ 5.2. ญัตติ
พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 
4 โครงการ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 11 อนุมัติ 29 กันยายน 
พ.ศ.2564 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ไม่สามารถดำเนินการโครงการที่ขออนุมัติดังกล่าวได้เสร็จใน
ปีงบประมาณ 2565 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน          
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อความในข้อ 57 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่า
ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
 ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้ องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี” 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ จึงขอพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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1. ปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ตลาดชุมชนบ้านนอแล กว้าง 4.40 ม. ยาว 69.95 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
118.58 ตร.ม. เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาด้านหน้าแบบโปร่งแสง หมู่ที ่ 14 บ้านขอบด้ง (นอแล)  งบประมาณ 
221,000 บาท 

2. วางท่อส่งน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. เพื่อการเกษตร จากหน้าวัดม่อนปิ่น-บ้านนายอินปั๋น      
คำมี วางท่อส่งน้ำ คสล. ขนาด  0.60 ม. จำนวน 291 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1x1 ม. จำนวน 32 บ่อ 
หมู่ที่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้ งบประมาณ 970,000 บาท 

3. โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ในฌาปนสถานชั้นเดียว ขนาดความกว้าง 7.80 ม. ยาว 19.00 
ม. หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 146.20 ตร.ม. บริเวณฌาปนสถาน บ้านม่อนปิ่นเหนือ งบประมาณ 686,000 
บาท 

4. โครงการก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว จำนวน 1 แห่ง บ้านลาน (บ้านหนองบัวคำ)  งบประมาณ 
942,000 บาท 

ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง กรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,819,000.- บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ในการนี้จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อโปรดพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียน
เชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ขออนุญาตสอบถามใน
ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 กรณี
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการของหมู่ที่ 14 ปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ตลาดชุมชนบ้านนอแล ขอให้เร่งดำเนินการ
ก่อนฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงได้หรือไม่ครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตในเรื่องโครงการของหมู่ที่ 14 ปรับปรุงต่อเติมร้านค้า 
ตลาดชุมชนบ้านนอแล ขอรับเรื่องและจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนต่อไปครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามแล้ว ขอมติจากสภา
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,819,000.- บาท 

 ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    1 เสียง 



                    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565                                                 8 

5.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี 
ยังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี 
ยังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ ตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ไม่สามารถดำเนิน
โครงการที่ขออนุมัติดังกล่าวได้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2561 

ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อความในข้อ 57 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่า
ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
 ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี” 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้  จึงขอพิจารณาขออนุมัติกันเงินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ 
ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว โดยต่อเติมหลังคาขนาดความกว้าง 7 ม. ยาว 5 ม. 
งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก พื้นที่ 136.50 ตร.ม. งานติดตั้งผนังลวดตาข่ายโครงเคร่าเหล็กและประตูบานเลื่อน 
จำนวน 8 บาน งบประมาณ 356,000 บาท หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย 

2. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด งานติดตั้ง
ฝ้าเพดานภายในและภายนอก งานติดตั้งช่องแสงกระจกอลูมิเนียม ขนาด จำนวน 6 ช่อง งานจัดทำเวทีกิจกรรม 
ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 8 ม. งานปูกระเบื้องพ้ืนภายใน งานสีและงานอ่ืนๆ หมู่ที่ 5 บ้านลาน งบประมาณ 
500,000 บาท 
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3. โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา งบประมาณ 499,000 บาท 
4. โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักงานวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 

306 ท่อน งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 1 ม. พื้นที่ผิวจราจร 316 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  คสล. 
ขนาด 1x1 ม. จำนวน 10 บ่อ บ้านม่อนปิ่นใต้ งบประมาณ 963,000 บาท 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,318,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในการนี้จึง
ขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไมได้
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,318,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะต้องการสอบถามเรียน
เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอมติเห็นชอบจากสภาครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,318,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    1 เสียง 

5.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 
1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
714,000 บาท 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 
เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 
บาท เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครับ 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบล
ม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท สืบเนื่องมาจากกรณีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม
บ้านเรือนของพ่ีน้องชาวบ้านบ้านม่วงชุมซ้ำซาก เหตุเกิดจากท่อมีขนาดเล็ก รองรับปริมาณน้ำที่มีปริมาณมากไม่ได้ 
ทำให้พี ่น้องชาวบ้านบ้านม่วงชุมหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ถนนสายทาง        
บ้านแม่ใจใต้-เขื่อนพลังน้ำแม่มาว บริเวณท่อตรงนั้นทรุดตัวลงเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนสายหลัก
ของตำบลม่อนปิ่น มีปริมาณรถที่สัญจรเป็นจำนวนมาก ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความเดือดร้อนและอาจเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย และได้หาแนวทางแก้ไขโดย
จะต้องดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ซึ่งพ้ืนที่
ดำเนินการก่อสร้างเป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมได้ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่              
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ที่ ชม 51005/16329 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พ่ี
น้องชาวบ้านในพื้นที่ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร  
จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท 
โดยโอนจาก แผนงานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรอง งบประมาณก่อนโอน 2,853,242.50 บาท 
โอนไปแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง ท่อลอด
เหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบล
ม่อนปิ ่น อำเภอฝาง จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ งบประมาณที ่ขอโอน 714,000 บาท งบประมาณหล ังโอน 
2,139,242.50 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(ใช้แบบแปลนกรมทางหลวงชนบท) 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร  
จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท
(ใช้แบบแปลนกรมทางหลวงชนบท) มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะสอบถาม ขอมติเห็นชอบจากทางสภาครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 714,000 บาท (ใช้แบบแปลนกรมทางหลวงชนบท) 

 ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    1 เสียง 

5.5  ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี 
ยังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 
เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู ่ที ่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
714,000 บาท 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี
ยังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร  
จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีมติ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่
ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท (ใช้แบบแปลนกรมทางหลวง
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ชนบท) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ไม่สามารถดำเนินโครงการที่ขออนุมัติดังกล่าวได้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ  2565  นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อความในข้อ 57 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่า
ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
 ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี” 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้  จึงขอพิจารณาขออนุมัติกันเงินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
ม่อนปิ่นเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไมได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 
1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท  มีสมาชิก
สภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอมติเห็นชอบจากสภา
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 714,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    1 เสียง 

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ต้องขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแทนพ่ีน้อง
ชาวตำบลม่อนปิ่น ตามท่ีทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 714,000 บาท และได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กรณียังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 
1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที ่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
714,000 บาท นั้น ทางคณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการโครงการนี้ให้เร็วที่สุดเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ
ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านบ้านม่วงชุม และผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาบนเส้นทางถนนสายหลักนี้ เพื่อจะ
ได้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา และจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านประสงค์ สุก๋า 

นายประสงค์ สุก๋า,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์      
สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ประธานสภา และ
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน เกี่ยวกับการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพราะว่าปัญหาในเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว
และยังไม่ได้รับการแก้ไข เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้านทุกปี ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ในปีนี้เกิดภัยธรรมชาติที่หนักมาก ที่สร้างความเสียหายต่อถนนสายหลักของตำบลม่อนปิ่น ทำให้ถนน
สายหลักเกิดความเสียหายทรุดตัวลง อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนขึ้น เมื่อทางคณะผู้บริหารได้          
หาหนทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้แก่พี่น้องชาวตำบลม่อนปิ่นและผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะเรียนสอบถามหรือเสนอแนะต่อทางคณะ
ผู้บริหารเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอินทร  บัวคำ 

นายอินทร  บัวคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอินทร            
บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 ขออนุญาตสอบถามทางคณะผู้บริหาร เรื่องที่ 1 
ตามที่ได้เกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ทางหมู่ที่ 5 บ้านลาน ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายหนักหลายจุด มีสะพานที่
ได้รับความเสียหายอยู่ คือทางเข้าฝายน้ำล้น ซอย 1 อยากจะเรียนสอบถามว่าในเรื่องของสะพานนี้ จะดำเนินการ
อย่างไร ว่าในการดำเนินการก่อสร้างจะใช้งบประมาณส่วนใดหรือว่าจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน           
ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน่วยงานอ่ืนใดได้เข้าไปสำรวจความเสียหายที่
เกิดขึ้น จะขอฝากทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้เร่งด่วนด้วยครับ เพราะว่าสะพานแหง่นี้
ได้มีผู้ใช้สัญจรไปมามากอยู่ และยังเป็นความต้องการของพ่อแม่พี่น้องในชุมชน ดังนั้นจึงขอฝากเรียนมายังคณะ
ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณในลำดับต่อไป สะพานที่ทางเข้าฝายน้ำล้นยังไม่ได้บรรจุเข้าสู่
แผน เพราะว่าได้เกิดภัยพิบัติกะทันหันไม่ได้มีการเสนอเข้าบรรจุอยู่ในแผน และเราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
ในภายภาคหน้าที่จะสร้างให้เหมือนเดิมเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์เช่นเดิม ในเรื่องที่ 
2 เรื่องไฟกิ่ง ตามท่ีได้สอบถามมา ซึ่งเราไม่สามารถท่ีจะโยกย้ายเองได้ ต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการให้ 
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ด้วยการนี้ในตำบลม่อนปิ่นของเรามีหลายหมู่บ้านยังมีความต้องการในเรื่องของไฟกิ่งอยู่มาก ในที่สาธารณะหรือว่า
ในซอยที่เปลี่ยวที่มีผู ้คนสัญจรมากอยู่ ยังมีความต้องการไฟส่องสว่างบริเวณถนนอยู่มาก จึงขอฝากในเรื ่อง
งบประมาณประจำปีของตำบลหรือว่าข้อบัญญัติ ให้จัดทำมาเป็นโครงการอย่างที่ได้ทำมาแล้ว เพราะจะเห็นเป็น
รูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายหลักหรือว่าเส้นทางภายในหมู่บ้าน หรือว่ามีงบประมาณเงินเหลือจ่าย เงินล้นเงิน
เหลือ ของปีงบประมาณปี พ.ศ.2565 หรือว่าเงินสะสม อยากให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้น เพราะว่าเป็นความต้องการ
ของพี่น้องชาวบ้านที่ได้เรียกร้องเข้ามาว่าต้องการที่จะเห็นทางคณะผู้บริหารชุดใหม่นี้ ให้มีไฟฟ้าที่ส่องสว่างทั่ว
ตำบล และต่อเติมส่วนที่ขาด เพ่ือเติมเต็มให้ทั่วทั้งตำบล ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา 

นายสุทธิพร สุภา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร 
สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารและเพ่ือสมาชิกสภา
ทุกท่าน ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ได้เกิดภัยธรรมชาติจากพายุมู่หลานสร้างความเสียแก่ตำบล
ม่อนปิ่นอย่างสาหัส และทางหลายหน่วยงานได้สนับสนุนรถแบ็คโฮเพื่อมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยได้ทำการขุดลอกลำน้ำมาวและลำน้ำสาขา และ ได้ดำเนินการไปแล้ว            
80 เปอร์เซ็น ที่เหลือก็คงจะรอโครงการของ นพค.32 เพ่ือที่จะมาเติมเต็มให้ เพ่ือจะไดม้าแบ่งเบาภาระของพ่ีน้อง
ชาวบ้าน เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดน้ำหลากมาอีกก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว เพราะว่าเส้นทางน้ำได้ไหลได้สะดวก
แล้ว และในเรื่องของหมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือที่จะขอนำเรียนเข้าสู่สภาแห่งนี้ คือได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านว่า 
ปริมาณ หิน ดิน ที่หน้าฝายของหมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ได้มีการตกลงกันแล้วว่าที่ หน้าฝายที่งอกที่ล้ำให้ทำ
ประโยชน์ให้กับทางชุมชนหรือหมู่บ้าน และทางหมู่บ้านได้มาปรึกษาหารือกัน ว่าถ้าทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ของเรามีรถแบ็คโฮ และพี่น้องชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้ๆ กับฝายตรงนั้นได้ปรึกษากันว่าถ้าภายในตำบลม่อนปิ่น มี
ความต้องการ หิน ดิน สามารถแสดงความต้องการเพื่อนำมาถมใน ตรอก ในซอย ที่มีปัญหาในเรื่องของถนน
หนทางที่เกิดการชำรุดให้รถแบ็คโฮขุดตักนำ หิน ดิน ทราย ที่อยู่บริเวณฝายตรงนั้นไปถมถนนหนทางที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่พ่ีน้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิ่นของเรา โดยไม่ต้องไปรอในเรื่องของหินคลุก
อีกแล้ว ปริมาณ ดิน หิน ตรงนั้นมีปริมาณมาก และบริเวณหน้าฝายตรงนั้นก็จะปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจให้แก่พี่น้องชาวตำบลม่อนปิ่น จะทำการปรับปรุงบริเวณที่ตรงนั้นให้เป็นลานโล่ง เหลือแต่ว่าทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นของเราจะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะเอา หิน ดิน บริเวณพื้นที่ตรงนั้นไปไว้ที่ไหน และได้
เห็นใจแก่เพ่ือนสมาชิกบางหมู่บ้านด้วย เพราะว่ายังมีความต้องการ หิน ดิน ที่จะนำมาเติมเตม็แก่ถนนหนทางที่เกิด
ชำรุด ไม่จำเป็นที ่จะต้องเสียเงินเสียทองแล้ว  และถ้าได้พื ้นที ่ตรงนั ้นเราสามารถจะทำถนนตรงหลังศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ไปที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น เพราะว่า
ทางเจ้าของพื้นที่ได้ยกให้เป็นที่ของสาธารณะแล้ว เพื่อทำเป็นคันของน้ำมาวที่รถสามารถวิ่งเดินได้ และที่ดินตรง
หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น เจ้าของที่ดินตรงนั้นได้ยกพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ สามารถที่จะสร้างถนน ฝากไว้เพียงแต่ว่าขอให้ซื้อท่อให้เพื่อที่จะคืนพื้นที่บริเวณลำน้ำมาวให้แก่ชุมชน
เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะ และในเรื่องของ หิน ดิน นี้ ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีรถแบ็คโฮเราก็
สามารถที่จะขุดเพ่ือจะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและตำบลของเราได้ ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของทางคณะผู้บริหารว่า
จะมีแนวทางเช่นไร ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านกลั่นกอง  เชื้อคำ 

นายกลั่นกอง  เชื้อคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกลั่นกอง  
เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 สำหรับหมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม มีอยู่หนึ่งเรื่อง คือ 
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ซอยที่อยู่ในช่วงหมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้มกับหมู่ท่ี 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ช่วงที่คาบเกี่ยวกัน ที่เหลือระยะทางอีกไม่
มาก และได้มีการปรึกษาหารือกันหลายครั้งแล้ว และทางผู้ใหญ่บ้านได้ขอให้นำเสนอต่อสภาว่า มีระยะทางที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเหลืออยู่อีกประมาณ 30 เมตร เพราะว่าอยู่ในเขตระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม และ
หมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาว่าจะใช้งบประมาณส่วนใดมาดำเนินการให้ เพราะว่า
เหลือไม่มากแล้วและอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสองหมู่บ้าน และที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไดร้ับ
เรื่องไปแล้ว 2-3 ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการซักซอยเลยนะครับ ขอให้โปรดพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายพิจิตร  บัวผัน,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพิจิตร    
บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเสนอฝากทางคณะผู้บริหารในเรื่องของถนน
ทางขึ้นบ้านห้วยหมากเลี่ยมที่ถนนทรุดตัวลง ที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปสำรวจดูแล้ว 
ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วนด้วย เพราะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรื อว่าความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินขึ้นกับพ่ีน้องชาวบ้านที่ได้สัญจรไปมา ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา ในกรณีข้อ
สอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 บ้านลาน เรื่องของสะพานที่เสียหายจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ตอนนี้เราไม่มี
ช่าง จึงได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น โดยได้นำท่อกลม 5 ลูก ไปวางเชื่อมให้เป็นสะพานก่อน ซึ่งบ้านลานที่เผชิญกับ
เหตุอุทกภัยครั้งนี้ ที่บ้านลานมีสะพานที่ได้เสียหายหลายจุดที่ได้เข้าไปตรวจสอบได้ดำเนินการสั่งท่อกลมไปแล้ว
จำนวน 15 ลูก ท่อกลมขนาด 1.20 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้านในเบื้องต้นก่อน 
แต่ถ้าจะดำเนินการก่อสร้างสะพานต้องรอช่างประมาณการ และต้องบรรจุเพ่ือให้อยู่ในแผนก่อน และต้องนำเรื่อง
นี ้เข้าสู ่สภาเพื ่อจะได้ดำเนินการตามขั ้นตอนต่อไป ในเรื ่องของงบประมาณที่ใช้คงก็เป็นการใช้ในเรื ่องของ
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเรื่องของไฟกิ่งส่องสว่างจะต้องสำรวจความ
ต้องการทุกหมู่บ้านที่มีความจำเป็น และให้ช่างออกสำรวจเพื่อจะทำโครงการระดับตำบลต่อไป และขอตอบข้อ
สอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ในเรื่องของ หิน ดิน ที่หน้าฝายของหมู่ที่ 3 ในเรื่องของ หิน ดิน นี้ ถ้าพ่ีน้อง
ชาวบ้านได้ทำการซื้อขายหรือว่าจำหน่ายจะต้องโดนทางกรมเจ้าท่าฟ้องร้อง จะเกิดเป็นคดีความข้ึน ถ้าเรานำไปใช้
ประโยชน์แก่สาธารณะหรือส่วนรวม ก็จะเป็นเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิ่น ถ้าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นมีรถแบ็คโฮก็จะสามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตำบลของเราต่อไป และ เรื่องของ
ถนน ที่ทางเจ้าของที่ได้ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างเป็นถนน เพราะทางผู้นำของหมู่บ้านและทาง
ผู้บริหารได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของที่ว่าการสร้างถนนจะทำให้เกิดความเจริญ และไม่ต้องที่จะต้องพะวงกับภัย
ธรรมชาติ กับน้ำหลากที่จะสร้างความเสียหายแก่พ้ืนที่นั้นแล้ว เพราะว่าถ้าเป็นถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบล
จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมด และการสร้างถนนจะเป็นกำแพงให้กับพื้นที่นั้นด้วย และอีกอย่างหนึ่งเขตที่ ดินที่ติด
กับลำน้ำสาธารณะไม่สามารถท่ีจะออกโฉนดได้ ในการขุดลอกลำน้ำในครั้งนี้ไม่ได้ตกแต่งดี ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะใช้งบภัยแล้งในการขุดลอกอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ต่อไปขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่าน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ในเรื่องของซอย จะให้ทางช่างมาเขียนแบบแปลน และจะเสนอให้ทางสภาพิจารณาต่อไปครับ 
ต่อไปขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เรื่องของถนนที่ทรุดตัว จะดำเนินการโดยใช้รถตัก
หน้าขุดหลังและรถดั้มของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราเข้าดำเนินการ ต้องรอให้ฝนทิ้งช่วงก่อน เพราะว่า
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ที่ตรงนั้นจะต้องใช้ดินอยู่ประมาณ 50 ลำ ซึ่งรถดั้มขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีอยู่ 2 คัน ถ้าจะจ้างรถ
ร่วมก็จะต้องจ้างอีกประมาณ 1-2 คัน และจะปรึกษาหารือเพ่ือดำเนินการแก้ไขร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง  
   นายเอกภาค  จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล 
รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตนำเรียนปรึกษา เรื่องท่ี 1 เรื่องงานวัน
ลอยกระทงว่าทางคณะผู้บริหารมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ และจะดำเนินการจัดงานวันใด เรื่องที่ 
2 เรื่องงานวันเกษตรของตำบลม่อนปิ่นจะดำเนินการเมื่อใดครับ เรื่องท่ี 3 เรื่องการจัดซื้อท่ีดินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค  จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร 

นายมณเทียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเทียร 
สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ขออนุญาตสอบถามว่าได้มีทางเอกชนได้มาขอใช้สนาม
กีฬาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา อยากที่จะทราบในเรื่องของรายละเอียด และว่าจะดำเนินการ
อย่างไร ขอให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
    นายเอกภาค  จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล         
ม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 13 เรื่อง
การจัดงานวันลอยกระทง ซึ่งดำเนินสอบถามทางผู้รับเหมาในการจัดก่อสร้างอาคารว่าจะให้ทันในวันลอยกระทง
หรือไม่ ถ้าทันก็จะดำเนินการทำบุญฉลองอาคารใหม่พร้อมกับงานวันลอยกระทง ในวั นที่ 5,6,7 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นวันก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 รูปแบบการจัดงานจะ
ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปประสานดนตรี หรือว่ารำวง ฯลฯ ระยะเวลา 3 วัน พร้อมกับงานทำบุญอาคารหลังใหม่ และ
คำถามเรื่องการจัดวันเกษตรของตำบลม่อนปิ่น ถ้าจะจัดกลางปีงบประมาณก็คงจะประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.
2566 ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 อาจจะติดช่วงของงานกีฬาภายในตำบล เมื่อเสร็จสิ้ นจากงานกีฬาของ
ตำบลม่อนปิ่นก็คงจะต่อด้วยงานเกษตรของตำบล และข้อสอบถามในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินของทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบราคาซื ้อ-ขายบริเวณพื้นที่ข้างเคียง เมื่อได้ข้อมูล
รายละเอียดมาแล้วจะดำเนินการเสนอต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต่อไป ตอนนี้ทางกองคลังและ
กองช่างเป็นผู้ดำเนินการ และขออนุญาตตอบข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 4 เรื่องการขอให้สนาม
กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อวันนั้นทางสวนส้มหนูนาได้มายื่นหนังสือเพ่ือขออนุญาตใช้สนามใน
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สนามขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 
วันเดียวจบ เนื่องจากงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสวนส้มหนูนา เพื่อเป็นการโปรโมทตำบลม่อนปิ่นของเรา และ
ตำบลม่อนปิ่นได้ห่างเหินจากการแข่งขันกีฬามานานแล้ว ทางนายกฯ จึงได้เสนอให้ทำหนังสือขออนุญาตจากทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้น เพื่อให้อนุญาตให้ใช้สนามกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นเวลา 1 วัน คือวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 จะจัดการแข่งขันวันเดียวจบ และ
ขอให้ดูแลในเรื่องสิ่งเสพติดและเรื่องของความสะอาด เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬานี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
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ของเราก็มีโครงการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่เหมือนกัน เมื่อทางสวนส้นหนูนาได้เสนอให้มีการ
จัดการแข่งขันข้ึน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณแล้ว 
   นายเอกภาค  จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านยิ่งยง  จำรัสคีรีไพร 

นายยิ่งยง  จำรัสคีรีไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง  
จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ขออนุญาตสอบถามเรื่องของถนนลาดยาง
ของ หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา ที่เกิดชำรุดเสียหาย โครงการนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งทาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาโอยาม่าได้รับหนังสือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดในการรับเสด็จฯ ขอให้ทำการปรับปรุง
ห้องน้ำส่วนพระองค์ เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค  จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล         
ม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 11 เรื่อง
โครงการถนนของหมู่ที่ 11 บ้านป่าคา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศหาผู้รับเหมา งบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท 
และเรื่องห้องน้ำส่วนพระองค์ในวันพรุ่งนี้ กระผมได้ขึ้นไปเปิดงานสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่ที่ 11 บ้านป่าคาจะเข้า
ไปดู เพ่ือจะได้พิจารณาอีกท ีขอบคุณครับ 

นายเอกภาค  จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามทาง
คณะผู้บริหารในระเบียบวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอขอบคุณสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบล
ม่อนปิ่น ที่ได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ให้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการร่วมกันเสนอแนะแก้ไขปัญหาและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตำบลม่อนปิ่นของเรา และช่วยกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่น
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม   -  15.30 น. 
 
                          
 

      (นายพิจิตร  บัวผัน) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
                                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565                                                 17 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
(ลงชื่อ)                                  กรรมการ       (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
                (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)                             (นางสุกัญญา  มะลิแก้ว) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 
 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                                                   (นายสุทธิพร  สุภา) 
                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 3 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 

เมื่อวันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เห็นว่าถูกต้อง 
 
                                                         

     (ลงชื่อ) 
(นายณัฏฐพล  รินแก้ว) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 
 


